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ประเด็น  :   ชาวไร่ยาสูบ ขอใหเ้ร่งจา่ยเงนิชดเชยและชะลอการขึ้นภาษียาสูบ 

สาระส าคัญ :  นายประเสริฐ สงวนทรัพย์ รักษาการนายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เล่ย์ จ.สุโขทัย ขอความ
เป็นธรรมกรณีสมาคมชาวไร่ยาสูบฯ ได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาล ให้ช่วยติดตามทวงถามเรื่องเงินชดเชยและ             
การชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่ ซึ่งล่าสุด กมธ. การเงิน-การคลังฯ ได้มีหนังสือตอบกลับว่ากรมสรรพสามิตก าลัง
อยู่ระหว่างพิจารณาอัตราภาษีที่เหมาะสมและเป็นธรรม ส่วนการจ่ายเงินชดเชยรายได้จากการที่เกษตรกร
ถูกลดโควตาฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 นั้น กรมสรรพสามิต ได้ของบประมาณกลาง 159.59 ล้านบาท 
แต่ นรม.ให้ชะลอการจ่ายเงินดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รายละ 15,000 บาทแล้ว และชาวไร่ยาสูบก็อยู่ในกลุ่มที่ได้รับ
ความช่วยเหลือไปแล้ว หากมีความจ าเป็นต้องได้รับการเยียวยาเพ่ิม การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)                
ต้องท าเรื่องเสนออีกครั้ง 

นายประเสริฐฯ เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ดูแลเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนหน้านี้
รัฐบาลอนุมัติโครงการช่วยเหลือชาวสวนล าไย ชาวไร่อ้อย ชาวไร่มันส าปะหลัง โดยใช้งบประมาณเป็น
จ านวนมาก แต่เงินชดเชยโควตาของชาวไร่ยาสูบ ใช้งบประมาณเพียง 160 ล้านบาทและก็เป็นคนละส่วน
กับเงินโควิด เหตุใดจึงจ่ายชาวไร่ยาสูบไม่ได้ และการที่ชาวไร่ยาสูบต้องขาดรายได้ไปกว่าครึ่งหนึ่งมาสามปี
ติดต่อกัน เป็นผลพวงมาจากความผิดพลาดของนโยบายรัฐบาลที่ขึ้นภาษีบุหรี่มากจนเกินไป นอกจากนี้ใน
เรื่องพืชทดแทนที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งหาก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ จึงขอให้รัฐเร่งจ่ายเงินชดเชยที่
ชาวไร่ยาสูบถูกลดโควตา และชะลอการขึ้นภาษียาสูบออกไป 2-3 ปีจนกว่าจะหาพืชทดแทนที่เหมาะสมได้ 

ผู้ชี้แจง : กรมสรรพสามติ  

ที่มา : เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

(https://www.naewna.com/local/534102) 
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กรมสรรพสามิตขอชี้แจง ดงัน้ี  

1. ตามที่นายประเสริฐ สงวนทรัพย์ เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ไดด้แูลเกษตรกรอย่างเท่าเทยีม 
โดยรัฐบาลได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกล าไย อ้อย และมันส าปะหลัง โดยใช้งบประมาณ         
เป็นจ านวนมาก แต่เงินชดเชยโควตาของชาวไร่ยาสูบเพียง 160 ล้านบาท เหตุใดจึงจ่ายชาวไร่ยาสูบไม่ได้ 

ข้อชี้แจง ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลได้ชดเชยชาวไร่ยาสูบในฤดูการผลิต 2561/2562 
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ขอจัดสรรงบกลางเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 133 ล้านบาท ซึ่งใน
ฤดูกาลเพาะปลูก 2562/2563 กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการชดเชยชาวไร่ยาสูบ                   
ในฤดูกาลเพาะปลูกดังกล่าว แต่เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19              
ท าให้มาตรการชดเชยดังกล่าวเกิดความล่าช้าออกไป และรัฐบาลได้มีการให้เงินช่วยเหลือ เกษตรกรจาก             
การแพร่ระบาดของโควิด 19 เป็นจ านวนเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นจ านวน 15,000 
บาทต่อราย ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงอยู่ระหว่างการศึกษาหาข้อยุติในการปลูกพืชทดแทน และหาข้อสรุป 
ที่จะเสนอให้มีการเยียวยาต่อเกษตรกรต่อไปในอนาคตอันสั้นนี้ 

2. นายกรฐัมนตรีให้เรง่หาพชืทดแทน แต่ปัจจุบนัยังไม่มคีวามคืบหน้าใด ๆ  
   ข้อชี้แจง กรมสรรพสามิตจะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตร
ให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่จะถึงนี้ เพ่ือสรุปผล
การหาพืชทดแทนการปลูกยาสูบอย่างเป็นรูปธรรม        

3. ขอให้ชะลอการขึ้นภาษียาสูบออกไป 2 - 3 ป ีจนกวา่จะหาพืชทดแทนที่เหมาะสมได ้
ข้อชี้แจง ปัจจุบันกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ    

ในสอดคล้องกับทิศทางการบริโภคยาสูบ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมยาสูบ โดยจะต้อง
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศต่อไป 
 


